

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.19 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.10-30.30 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.19 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 30.20 บาท ค่าเงินบาท เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบ รวมถึงทิศทางค่าเงินดอลลาร์ก็มีแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้วยเช่นกัน คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.30 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท วันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.19 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 30.20 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทคาดว่าจะยัง เคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบคล้ายกับตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางค่าเงินดอลลาร์ก็มี แนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ยังไม่มีปัจจัยสำคัญใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อการ เคลื่อนไหวของค่าเงินบาท

*คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.30 บาท

*ล่าสุดวานนี้ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติคง อัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% แต่มีกรรมการจำนวน 2 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่านที่ออกเสียงให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เพราะยังมีความกังวลถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

*ขณะที่ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตรา ดอกเบี้ยที่ติดลบ 0.75%

*สำหรับปัจจัยสงครามทางการค้า(Trade War) ระงับกับสหรัฐ หลังจากได้ข้อตกลงกันร่วมทางการค้าด้วย วาจาแล้วยังคงต้องติดตามการลงนามทางการค้าอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน ม.ค. ปีหน้า

*ส่วนกรณีทีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่ง ฐานใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งจะมีการส่งเรื่องให้วุฒิสภาซึ่งจะมีการพิจารณาก่อนในเดือน ม.ค. ปีหน้า โดยคาดว่าวุฒิสภาจะมีมติไม่ถอดถอนโดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ เพราะวุฒิสภามีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 100 คน โดยมีสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากโดยดำรงตำแหน่งอยู่จำนวน 53 คนซึ่งคน จากพรรคฝ่ายเดียวกับนายโดนัลด์ ทรัมป์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.4400 จากวานนี้ 97.3790

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 2,939.82 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 444.92 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.209 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้